

Số: /BC- UBND

Hùng An, ngày tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO**Thực hiện chi trả an sinh xã hội xã Hùng An**

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy CĐS trong chi trả ASXH không dùng tiền mặt, UBND xã Hùng An chỉ đạo các đơn vị, cơ sở thôn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, làm chuyển biến ý thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai Đề án 06 đối với đời sống xã hội, góp phần phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với đó, chủ động phối hợp với Công an xã làm sạch dữ liệu ASXH, với mục tiêu bảo đảm 100% người dân thuộc diện hưởng chính sách ASXH được cập nhật đầy đủ thông tin phục vụ mở tài khoản. Bên cạnh đó, phối hợp với các Ngân hàng hướng dẫn mở tài khoản ATM cho người dân. Đặc biệt, các thôn đã thành lập các tổ công tác đi đến tận nhà dân để hỗ trợ người dân mở tài khoản chi trả ưu đãi ASXH, qua đó góp phần bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, tránh tình trạng nhầm lẫn, sai sót.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chuyển đổi số trong lĩnh vực ASXH, UBND xã Hùng An đã tích cực rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở vào phần mềm quản lý, nhằm đảm bảo 100% dữ liệu cần thiết phục vụ hoạt động quản lý thông tin về đối tượng được số hóa, khai thác, sử dụng hiệu quả. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để những người hưởng chính sách ASXH, và người được ủy quyền, người giám hộ hưởng chính sách ASXH thực hiện việc chi trả qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile money. Bên cạnh đó, để hoạt động này mang lại hiệu quả cao, UBND xã đã chủ động phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn mở tài khoản ATM cho người dân. Chỉ đạo các cơ sở thôn thành lập các tổ công tác xuống tận nhà dân để hỗ trợ người dân mở tài khoản... Theo đó, toàn xã hiện đang chi trả qua tài khoản cho 898 đối tượng hưởng chính sách ASXH. Việc thanh toán qua tài khoản giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại cho người thụ hưởng. Đồng thời, hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, tiện lợi và về lâu dài giúp họ tiếp cận với các dịch vụ tài chính tốt hơn, công bằng, minh bạch hơn.

Tính đến tháng 8/2024, xã Hùng An có 141 người có công và thân nhân người có công đã đăng ký nhận tiền qua tài khoản với tổng kinh phí chi trả hơn 350 triệu đồng, đạt 100%; có 471 đối tượng bảo trợ xã hội đăng ký nhận tiền qua tài khoản, với tổng kinh phí chi trả hơn 330 triệu đồng, đạt 100%; có 286/311 đối tượng hưu trí và hưởng tuất BHXH đăng ký nhận tiền qua tài khoản, đạt 92% và đang tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng này thực hiện nhận tiền qua tài khoản, mục tiêu sẽ hoàn thành trong tháng 10/2024.

Nhờ triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp, tính đến tháng 8/2024 toàn xã đã chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật thông tin trên phần mềm hệ thống thông tin cho 471 đối tượng bảo trợ xã hội đạt tỷ lệ 100% tổng số đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn xã; đã thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu 141 người có công, đạt tỷ lệ 100%.

Để người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, hiệu quả và thúc đẩy CDS trong lĩnh vực ASXH, thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về CDS trong lĩnh vực ASXH và Đề án 06 tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả các nền tảng, công nghệ số, số hóa, đặc biệt các hệ thống phần mềm quản lý đối tượng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội... Từ đó, giúp các đối tượng được thụ hưởng những tiện ích tốt nhất từ công tác CDS liên quan đến ASXH.

Trên đây là báo cáo thực hiện chi trả an sinh xã hội xã Hùng An; UBND xã Hùng An báo cáo lãnh đạo Đảng ủy xã theo quy định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Đảng ủy xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Bắc